

*** พูดถึงแฟนเก่า ฟังแล้วแสงใจ!!! ***

นำเสนอเมื่อ : 28 ก.ย. 2552

พูดถึง "แฟนเก่า" ที่ไร บางคนทำสีหน้าตึงเครียดทุกที เพราะคิดว่าแฟนเก่าที่เพิ่งสลับรักกันหมาดๆ มาอีกแหละ กะมาบ่นเบี่ยนนอยๆ มาดอแยะ ทั้งที่ไม่อยากเจอหน้ามันซะหน่อย แต่ไม่รู้ทำไมเจอแฟนเก่าตัวร้ายถึงไม่ยอมเลิกรา ปลอยให้คุณไปสู "ที่ชอบๆ" เออ... อยู่กันแบบตัวใครตัวมันสักทีก็ไม่รู้

แต่ก็เนอะ แฟนเก่าบางคน เค้าก็ไม่ได้อยากขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนเก่าอะไรหรอก จริงๆ แล้วอาจไม่อยากจะเลิกกับคู่รักของตัวเองก็ได้ แต่ด้วยเหตุผลรอบๆ แด่พันประการ (ก็รู้อยู่ๆ มา มนุษย์เนะ เรื่องมากที่สุด) จึงทำให้สุดท้ายก็ต้องจำใจจากกันเป็นแฟนเก่า กันจนได้

ซึ่งหากท่านใดมีแฟนเก่าที่เป็นคนดีอยู่แล้ว ก็ถือว่าโชคช่วยหลายๆ เจ็ด เพราะยังสามารถพึ่งพาอาศัยและพูดคุยกันหนุงหนิงได้ แม้จะไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันเหมือนเดิม แต่ต่างฝ่ายต่างก็อยู่ดูแลใจ แหงงๆ ความเป็นเพื่อนของพวกเรายังเหมือนเดิม เพียงแต่ไม่ได้ช่วยกันเท่านั้นแหละ

เอ๊ะ หรือจะชวนมาอีกกันใหม่ ดีปะ แฮ่ม ถ้าต่างฝ่ายต่างยังไม่มามีใคร (เป็นแฟนอย่างเป็นทางการ) ก็อยากเชียร์หรือกนะ แต่ตอนนี้ขอให้อใจเป็นแฟนเก่าสุดเพอร์เฟกต์ไปก่อนละกัน

ว่าแต่ที่เกริ่นถึงแฟนเก่ามาทั้งหมดเนี่ย ไม่ใช่อะไรหรอก ที่แท้ก็อยากผอยถึงคู่รัก บางคู่ที่ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้ แฟนของตัวเอง พูดถึงแฟนเก่าของตัวเองให้ได้ยินต่างหากเล่า

อ้อ มีนะจ๊ะ กรณีของคนที่มี แฟนแล้ว และไม่ยอมให้แฟนพูดถึงแฟนเก่าของตัวเองให้ได้ยินนะ อย่างหาว่าอิมพอสสิเบิลหรือเป็นไปไม่ได้ โธ่ คงคิดละสิว่า คนส่วนใหญ่อยากได้ยินเรื่องแฟนเก่าของตัวเองจะตายซะใหม่ละ ถึงได้มีการซัดไซ้ไล่เรียงแถมบีบบังคับให้แฟนเล่าเรื่องคนรักเก่าของตัวเองฟังละเอียดขึ้น แฟนไม่เล่าละก็มีเรื่องแหงงๆ อย่างน้อยก็ถูกขอหาปิดขอมูลละวะ เพราะใครๆ ก็อยากรู้นี้หว่า อดีตรักของเค้าจะสุขแฟนปัจจุบันอย่างเราได้อย่างไร?

แต่บางทีนะ การได้ยินเรื่องราวแฟนเก่า ของแฟนเรามากๆ เข้า ก็ทำให้เกิดอาการซีเรียส, คิดมาก และนำมาเปรียบเทียบกับกะตัวเราเองซะจนไม่มีความสุขเอาไฉนนะเพ้ย

แล้วมีเรื่องอะไรบ้างหรือที่บางทีพวกเราก็ไม่ได้อยากให้แฟนพรั่พรรณนาถึงแฟนเก่าของตัวเองให้เราได้ยินนะ (เพราะฟังไปก็แสงใจรูหูเปล่าๆ บางทีสู้ไม่รู้ยังจะดีซะกว่า) ปัทโรก็มีดังนี้...

1. แฟนเก่าของเค้าสวยหรือหล่อเลิศเลอขนาดเป็นนางงามหรือชายงาม เชียวนะ

คนที่ยึดติดกับแฟนเก่าบางคนนั้นก็แปลก บางทีแฟนคนล่าสุดยังไม่ทันได้เอ่ยถามเค้าขึ้นมาเลยว่า แฟนเก่าของคุณหน้าตาเป็นไง? แต่ ตัวเค้าเองนั้นแหละจัดเรื่องหน้าตาอันสุดแสนหวานของอดีตเลิฟมาเล่าให้ฟังแยะหน้าซำยังงั้รูปมาใหญ่เป็นหลักฐานซะด้วยนะ... ฮีโธ่ คงกลัวจะหาว่าไม่ ก็ถ้าแฟนเก่าหน้าตาดีแบบโคตรๆ จนทุกวันนี้ก็ยังละเมอเพ้อหาละก็ แล้วทำไมไปเลิกกะเค้าซะละ เอ๊ะ หรือแฟนเก่าของเค้าก็เพิ่งคิดได้ว่าควรมีแฟนหน้าตาดีมั่งก็เลยสลับรักไอนี้หิง...เออแฮะ

2. ครอบครัวยุของแฟน คุณนะรักแฟนเก่าเหลือเกิน

พูดออกมาเพราะมีจุดประสงค์อะไรไร้เปล่าซะ ถึงได้เน้นย้ำเหลือเกินว่า พ่อแม่พี่น้องของเค้า ยังงัย ยังงักยังงายกจะญาติติกะแฟนเก่าของเคายู....ทั้งๆที่รู้ว่ามิคุณเป็นแฟนปัจจุบันอยู่ทนนโตะนะ

แหม่ บอกกะเรามาหยั่งงี้ นี่เคยพาเราไปไหว้ พ่อแม่เค้าริยังละ เอ้า ไม่นั่นนะ ถ้าพ่อแม่เค้าได้เจอเราขึ้นมาสักตั้ง บางทีพวกทานอาจเปลี่ยนใจก็ได้ โดยเปลี่ยนใจไปรักแฟนเก่าของเคามากกว่าเดิม...เออ ไม่นะ เปลี่ยนใจมาเอ็นดูเรา แทนแฟนเก่าของเคามากกว่านี้ไม่รู้ชะแหละว่าเรานะเขาทางผู้ใหญ่เก่งนักละ เซอะ

3. แฟนเก่ามีเวลาให้เค้าเหลือเฟือ

อ้าว...นี่หาว่าเราไม่มีเวลาให้เค้าหรือไง ขนาดวันหยุดสุดสัปดาห์เราก็ไม่ค่อยไปเที่ยวกับเพื่อนของเราซะหน่อย เพราะอยากจะทำมาตุจฉาเนอริกับแฟนให้หายคิดถึง แต่พอเค้าพูดเจีย ว่าแฟนเก่ามีเวลาให้เค้าเหลือเฟือ ก็หมายพามว่า เราไม่ค่อยมีเวลาดูดีจจะกะเคานะสิ พูดมาได้งพะ

โถ...ที่เค้าพูดนี้ไม่ได้ดูตัวเค้าเลยนะ ว่าที่เค้าละ มีเวลาให้เรอะเปล่า เห็นวันๆเอาแต่ออกไปนัดสังสรรค์ขยับดื่มกับเพื่อนเค้าเหลือเกิน แล้ว จะให้เราตามไปดื่มกะกวนเพื่อนเค้าใจ เดียวก็ไปปิ้งเพื่อนเค้าซะหรอก...แต่ขูไปงั้นนะ ไม่ทำจริงหรอก เบื่อวะไอแกงซีเมาเนี่ย

4. ไม่อยากไต่ยินเพื่อนๆของเค้า เซียร์ ให้เค้ากลับไปรักริเทิร์นกับแฟนเก่าซะซี

ของพรรคนี้เอย่าไว้ใจทางอ่าวว่างใจคนเด็ดขาดนะน้อง เพราะเพื่อนบางคนของเค้าก็มีนะทำแอบกระซิบเพื่อยุให้เค้ากลับไปคืนดีกับแฟนเก่าบ่อยๆ สงสัยแฟนเก่าคงไปโปรยเสน่ห์ให้เจ้าพวกเพื่อนๆชอบซะจนหัวป่าละมั้ง เอะ หรือเจ้าเพื่อนของเค้าแค่อยากลองใจเคาพะ ว่าเลิกกันจริงริเปล่า?

แบบว่าถ้าคุณนี่เค้าเลิกกันจริง บางทีเจ้าเพื่อนจะได้เข้ามาเสียบ เพื่อ "จีบ" แฟนเก่าของเค้าก็ได้นี่หว่า เอ้า หยั่งงี้ ก็คิดไม่ซื่อนะสิ เซอะ แล้วทำมาเป็นนุ ให้ริเทิร์น เออ แต่พวกเพื่อนๆของเค้าที่คอยมาเป่าหูให้คุณนี่เค้ากลับมาเลิฟกันใหม่ แต่ไม่ได้หวังจีบ ก็มีจริงนะเพี้ย ถึงได้เกลียดจิงพะไอพวกปากไมดีเนี่ย

5. ไม่อยากไต่ยินเค้าเรียกแฟนเก่าว่าดาร์ลิ่งอยู่นั้นแหละ ก็เลิกกันแล้วไม่ใช่เรอะ

คุ้รักบางคุ้ก็ไมรู้เป็นไง ชอบปากพล่อยเพราะยังติดที่จะเรียกแฟนเก่าของตัวเองว่าดาร์ลิ่งบ่อยๆ ทั้งๆที่มีแฟนอย่างคุณให้เรียกวาสุดที่รักอยู่แล้วก็ยังปากบิจอเรียกแฟนเก่าอย่างดูดีมอยู่ได้

สรุปแล้ว เป็นแฟนใครก็อย่าพูดคำเหล่านี้ให้ คนรักของตัวเองไต่ยินละกัน ไม่งั้นเดี๋ยวนั้นแฟนปัจจุบันฟังแล้วสติแตก อารมณ์เสียขึ้นมา ระวังจะถูก อาละวาดเอานะ...

ที่มา ไทยรัฐ

<http://variety.hunsa.com/detail.php?id=2220>

[ฟังเพลงแกรมมี่](#)

[เพลงแฟนเก่า](#)



[ฟังเพลงแฟนเก่า](#)

Artist : [ลาบานูน](#)

Album:

Duration : 0

Rated :

Genre : [ฟังเพลงเพลงไทย](#)

View :

Listen : 28201

<http://music.kajeab.com/song.php?id=287>